



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 18-11-2018**

**Chúa nhật 33 Thường niên  
Kính trọng thể  
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam**

**Không thuộc về thế gian**

**LỜI CHÚA: Ga 17,11b-19**

*Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đấng con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.*

**SUY NIỆM**

“Tàu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha gặp  
Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học**



VATICAN – Hôm thứ Hai 12/11/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học (PAS) đang quy tụ tại Roma để tham dự Hội nghị Toàn thể; ngài cảm ơn họ vì những đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới hiện nay.

**Giới khoa học và xã hội**

Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận rằng những người làm khoa học biết rõ hơn rằng thế giới và con người phức tạp như thế nào. Ngài lưu ý rằng điều này dẫn khoa học đến chỗ ít bị cô lập nhưng cởi mở hơn với các giá trị tinh thần và tôn giáo. Việc “chia sẻ quan điểm” và “mong muốn hạnh phúc” thường ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học; vì thế, mối tương quan giữa các giá trị và con người, giữa xã hội và khoa học “đòi chúng ta phải suy nghĩ lại”, thúc đẩy “thăng tiến toàn diện” con người và công ích. Là thành phần của xã hội, giới khoa học được kêu gọi phục vụ nhân loại và sự phát triển con người toàn diện.

**Khoa học phục vụ gia đình nhân loại**

Một số lĩnh vực mà khoa học phục vụ và có thể đem lại thành quả đã được Đức Thánh Cha kể ra là: biến đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân, nhiên liệu hóa thạch và phá rừng. Khoa học đã xác định được những nguy cơ trong các lĩnh vực này, Đức Thánh Cha nói, vì thế các nhà khoa học cũng có thể đề ra các giải pháp thuyết phục cho các nhà lãnh đạo trên thế giới.

**Các giải pháp**

Đức Thánh Cha ca ngợi việc PAS áp

dụng những kiến thức mới nhất để đề ra các giải pháp cho “những tai họa” mà xã hội đang phải đương đầu. Nạn “buôn người” kèm theo hậu quả là “lao động cưỡng bức, mại dâm và buôn bán nội tạng”, và làm sao để “loại trừ nạn đói khát” là hai vấn đề mà Đức Thánh Cha chú tâm. Nhắc đến “tám trăm triệu người nghèo và bị loại trừ” trên thế giới đang lâm cảnh thiếu lương thực và nước uống, Đức Thánh Cha khuyến cáo: chúng ta “cần thay đổi cách sống của mình”.

**Cần phải quyết tâm**

Chuyển sang lĩnh vực chính trị, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định rằng chúng ta “thiếu ý chí và quyết tâm chính trị để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang và chấm dứt chiến tranh”. Cần thiết phải tiến tới việc phát triển “nguồn năng lượng tái tạo”, “bảo đảm cho mọi người có nước sạch, thực phẩm và được chăm sóc sức khỏe”, đầu tư cho công ích.

**“Lòng bác ái của tri thức”**

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Giáo hội mong đợi khoa học “tích cực phục vụ” – như kiểu nói của Thánh giáo hoàng Phaolô VI, đó là “lòng bác ái của tri thức”. Ngài nói tiếp, tri thức là những gì cộng đồng khoa học sở hữu. Nhân danh những người hiếm khi được hưởng lợi ích từ kiến thức của thế giới, Đức Thánh Cha khích lệ các nhà khoa học:

“Mong sao nghiên cứu của anh chị em đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, để các dân tộc trên thế giới đều được đủ ăn đủ mặc, được chữa lành và giáo dục; mong sao nền chính trị và kinh tế tuân theo những chỉ dẫn của anh chị em về cách thức làm sao thăng tiến hướng đến công ích một cách chắc chắn hơn, đặc biệt vì phúc lợi của những người nghèo và người túng thiếu, và hướng đến sự tôn trọng hành tinh của chúng ta”.

(Vatican News, 12/11/2018)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

để nên giống Đức Kitô”. Đó là câu trả lời của ông Micae Hồ Đình Hy khi vua Tự Đức mời ông giả vờ bước qua thánh giá. Ông là người thanh liêm, được nhà vua hết sức tín cẩn, cho phụ trách ngành dệt trong cả nước. Nhưng ông cũng là một Kitô hữu xông xáo làm việc tông đồ. Ông không thấy có gì xung khắc giữa việc phục vụ đất nước với việc phục vụ Giáo Hội. Khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng thì ông bị bắt, bị kết án là khinh luật nước, chống lại triều đình. Ông Hy đã chấp nhận cái chết một cách bình thản. Trước khi chịu chém, ông còn xin hút một điếu thuốc, hương vị cuối cùng của trần gian mà ông muốn nếm trước khi nếm hương vị của thiên đàng vĩnh cửu.

Cuộc sống và cái chết của thánh Micae Hy soi sáng cho đoạn Lời Chúa hôm nay. Người Kitô hữu có hai đầu dây cần phải giữ. “*Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian*” (Ga 17,18). Thế gian là nơi thánh Hy đã sống cho đến chết. Thế gian là đất nước, là vua quan, là thứ dân... Ngài đã yêu mến và sống tận tình cho thế gian đó. Thế gian đã trở nên như máu thịt của người Kitô hữu vì đó là nơi họ được Chúa sai đến để phục vụ, và là nơi họ trở thành người Kitô hữu trọn vẹn. “*Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian*” (Ga 17,16). Ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là không hoàn toàn nghĩ và sống như thế gian.

Người Kitô hữu không coi thường mọi giá trị của xã hội, nhưng họ có một thang giá trị riêng. Họ biết đâu là những giá trị mà họ phải tôn trọng. Nếu hy sinh những giá trị đó, họ sẽ đánh mất chính mình và chẳng đóng góp được gì cho bộ mặt thế giới. Họ là nhóm men vùi trong đồng bột. Men không được tách khỏi bột, và men cũng không được biến chất thành bột. Trong cả hai trường hợp, men đều trở nên vô ích. Chúng ta vẫn bị cám dỗ buông một trong hai đầu dây. Bỏ một trong hai đều làm mất căn tính của người Kitô hữu.

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha Phanxicô: “Lời ca tiếng hát nâng tâm hồn chúng ta lên lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần”



Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích Nhạc đoàn “*Alumni del Cielo*” (Nhạc đoàn Thiên Cung) tiếp tục loan báo Tin Mừng bằng lời ca tiếng hát và vun đắp đời sống thiêng liêng phong phú qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích.

Lời ca tiếng hát giúp nâng tâm hồn lên, khiến tâm hồn “*để đón nhận tiếng nói của Chúa Thánh Thần hơn*”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về nghệ thuật âm nhạc như trên, khi ngài gặp gỡ hơn 300 thành viên của Nhạc đoàn “*Alumni del Cielo*” hôm thứ Bảy 10/11/2018.

Do cha Giuseppe Arione S.J. thành lập cách nay đúng 50 năm, “*Alumni del Cielo*” chủ trương loan báo Tin Mừng bằng các chương trình hợp xướng và hòa nhạc khắp nước Ý và châu Âu.

### Ca hát xây dựng tình hiệp thông

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ những suy tư về nghệ thuật ca hát, một nghệ thuật có thể diễn tả “*niềm vui, sự tin tưởng, lòng thống hối và tình yêu*”. Ngài nói: “*Ca hát là ngôn ngữ khiến các tâm hồn hiệp thông với nhau*”, vì khi “*vượt qua mọi biên giới, các con truyền bá một sứ điệp bình an và liên đới*”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đặc sủng của Hội bắt nguồn từ Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thánh vịnh: “*Hãy tạ ơn Người với tiếng đàn hạc, hãy ca tụng Người với tiếng đàn mười dây*” (Tv 33,2).

### Đời sống thiêng liêng phong phú

Đức Thánh Cha nhắc lại lời của cha Arione: “*Hãy đi để gặp người khác; hãy dừng lại để gặp chính mình*” và ngài khuyến nhủ các thành viên của

Nhạc đoàn: “*Các con phải chăm lo cho đời sống nội tâm; đừng để đời sống nội tâm bị ‘đánh cắp’ vì sự náo động của thế gian. Hãy vun đắp đời sống nội tâm bằng cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung với cộng đoàn, hãy lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích Hoà giải và bí tích Thánh Thể*”.

“*Một khi các con có đời sống thiêng liêng phong phú*”, Đức Thánh Cha nói, “*tiếng hát của các con sẽ làm hài lòng những người biết thưởng thức thánh nhạc có nghệ thuật cao. Hơn nữa, vì tiếng hát các con thấm đượm chứng từ của đời sống Kitô hữu, nên những người nghe các con hát càng thêm khao khát kết hợp với Chúa*”.

### Hòa âm dẫn đến cầu nguyện

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nhạc đa âm giúp các ca viên cảm nghiệm được tâm trạng hân hoan và say mê.

Ngài nói rằng con người cần phải hòa giọng êm ái với nhau trong cuộc sống hằng ngày, dù bên trong hay bên ngoài ca đoàn. “*Hãy nhớ rằng, không chỉ nhờ các bài ca diễm lệ mà thôi, người ta còn nhận ra các con là môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô nếu các con yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta*”.

Âm nhạc và thanh nhạc, Đức Thánh Cha nói, “*có khả năng thông truyền vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu Kitô giáo*”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các thành viên của Nhạc đoàn “*Alumni del Cielo*” “*hãy ra các ngã tư đường phố*” để đem Tin Mừng đến với những người trẻ qua những bài hát.

Và ngài cầu chúc: “*Ước gì nụ cười trên khuôn mặt các con, nét tươi vui trong giọng hát của các con, và âm điệu êm hòa nơi bài ca các con hát sẽ giúp các con cầu nguyện và làm cho tâm hồn những ai nghe các con bùng lên niềm vui sống đích thực và hy vọng cho tương lai*”. ■

(Vatican News, 10/11/2018)

## Kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 11/11/2018: Đức Thánh Cha Phanxicô nói về 3 sự kiện quan trọng



VATICAN – Sau khi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa nhật 11/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến 3 sự kiện quan trọng vừa mới hoặc sắp diễn ra: lễ tôn phong Chân phước ở Tây Ban Nha, kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất, và Ngày Thế giới Người nghèo.

### 16 vị tân Chân phước ở Tây Ban Nha

Đức Thánh Cha cho biết: Cha Teodoro Illera del Olma và 15 vị tử đạo Tây Ban Nha khác đã được tôn phong chân phước trong Thánh lễ cử hành tại Barcelona hôm thứ Bảy 10/11.

Đức Thánh Cha giải thích, các tân Chân phước gồm 13 tu sĩ và nữ tu, cùng với 2 giáo dân. Chín vị trong số này là các tu sĩ và giáo dân thuộc Dòng “Thánh Phêrô bị xiềng xích”. Ba vị là nữ tu Dòng Đức Mẹ Chúa Giêsu Mục tử, và một vị là nữ tu Dòng Phanxicô Thánh Tâm.

Tất cả đều hy sinh mạng sống vì Đức tin tại nhiều nơi ở Tây Ban Nha vào những thời gian khác nhau khi cuộc bách hại tôn giáo diễn ra trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha của thế kỷ trước.

Và ngài mời gọi mọi người: “*Chúng ta hãy ca tụng Chúa vì những chứng nhân anh dũng này*”.

### Thế Chiến thứ nhất

“Hôm nay đánh dấu 100 năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ nhất, mà vị tiên nhiệm của tôi, Đức giáo hoàng Bênêđictô XV, đã gọi là “cuộc tàn sát vô ích”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Trên khắp thế giới sẽ đổ chuông vào lúc 1g30 chiều (giờ Italia) để kỷ niệm ngày này. Ngài cũng nói rằng Thế chiến thứ nhất là “lời cảnh báo mạnh mẽ” phải loại bỏ “nền văn hóa chiến tranh” và “tìm kiếm mọi phương tiện hợp pháp để chấm dứt những xung đột vẫn đang gây ra cảnh đổ máu ở nhiều nơi trên thế giới”. Đức Thánh Cha gợi ý Thánh Martin thành Tours, mà Giáo hội mừng kính trong ngày hôm nay, là một biểu tượng cho việc nỗ lực xây dựng hòa bình. “Thánh nhân đã cắt vạt áo choàng của mình để chia sẻ cho một người nghèo. Ước gì nghĩa cử của tình liên đới nhân loại này chỉ dẫn cho mọi người con đường hướng tới xây dựng hòa bình”.

### Ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai

Sự kiện cuối cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến là Ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai được tổ chức vào Chúa nhật tới (18/11) với nhiều sáng kiến. Ngài nói rằng một bệnh viện dã chiến sẽ được dựng lên tại Quảng trường Thánh Phêrô, tại đây những bệnh nhân nghèo sẽ được chăm sóc y tế. “Tôi hy vọng Ngày này sẽ thúc đẩy mọi người quan tâm hơn nữa đến các nhu cầu của những người yếu kém và những người bị gạt ra bên lề”. ■

(Nguồn: Vatican News)

## Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Maroc



Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Maroc, cụ thể là hai thành phố Rabat và Casablanca, vào ngày 30 và 31 tháng Ba năm 2019: ông Greg Burke, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã loan báo như trên trong

thông cáo ra ngày 13 tháng 11 năm 2018, bằng tiếng Ý và tiếng Pháp.

Thông cáo cho biết chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng là để đáp lại lời mời của Quốc vương Mohammed VI hồi đầu năm 2013 và của các giám mục Công giáo Maroc. Chương trình chi tiết chưa được công bố.

Quốc vương Mohammed VI sẽ đón tiếp Đức giáo hoàng tại thủ đô Rabat, thành phố có khoảng 600.000 dân (hoặc mở rộng: 1,8 triệu). Năm 2012, Rabat được UNESCO đưa vào danh

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

On gọi Kitô hữu đặt ta vào một thế đứng chênh vênh, thế đứng *đế ghét*, thế đứng đòi phải trả giá. Tử đạo là cách làm chứng tuyệt vời trong thời bách hại. Trong thời kinh tế thị trường, cần có những cách làm chứng khác. Người Kitô hữu vẫn bị cám dỗ bước qua lương tâm mình để mua lấy chút địa vị, lợi nhuận, an toàn, thoải mái... Thế gian không ở ngoài ta, thế gian ở ngay trong lòng ta. Ước gì chúng ta dám chấp nhận thiệt thòi, phiền hà, mất mát, khi can đảm làm chứng cho lòng tin và tình yêu.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục.

Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian,

lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó.

Thế gian này vàng thau lẫn lộn.

Có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài.

Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình,

giữ được vị mặn của muối,

và sức tác động của men,

để đem đến cho thế gian

một linh hồn, một sức sống.

Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo,

chỉ sợ mình bỏ sống đạo

vì bị quyến rũ bởi bao thú vui

trần thế.

Xin cho chúng con đừng bao giờ

quên rằng

chúng con mang dòng máu của

các vị tử đạo,

những người đã đặt Chúa lên

trên mạng sống.

Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian

ghét chúng con,

thì xin cho chúng con cảm thấy

niềm vui

của người được diễm phúc nên

giống Chúa. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

sách di sản thế giới nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc cổ và hiện đại.

Casablanca thường được coi là thủ đô kinh tế của Maroc, với dân số khoảng 3,4 triệu người (hoặc mở rộng: 4,3 triệu), khiến nó trở thành thành phố lớn nhất của vùng Maghreb, trên bờ

(xem tiếp trang 4)

## Bộ Tuyên thánh: Chân phước Michael Giedrojć và 23 vị Tội tử Chúa khác

VATICAN – Ngày 7.11, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Đức hồng y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, và cho phép công bố 16 sắc lệnh liên quan đến 24 vị.

Trong số này, có một sắc lệnh đặc biệt, công nhận các nhân đức anh hùng của vị Tội tử Chúa Michael Giedrojć và xác nhận ngài đã được tôn kính từ thời xa xưa, nhìn nhận ngài như là Chân phước. Việc Đức giáo hoàng công bố một người là Chân phước mà không cần có nghi thức tuyên phong gọi là tuyên phong Chân phước “tương đương” (*equipollent*). Michael Giedrojć là một giáo dân tuyên khấn trong Dòng Thánh Augustine, sinh tại Giedrojce (Lithuania) khoảng năm 1420 và qua đời tại Krakow (Poland) ngày 4/5/1485.

15 sắc lệnh còn lại công nhận các phép lạ, sự tử đạo, và nhân đức anh hùng của 23 vị.

– Công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 2 vị Tội tử Chúa người Ý, là giáo dân nữ:

1/ Edvige Carboni (1880-1952),

2/ Benedetta Bianchi Porro (1936-1964).

– Công nhận các vị Tội tử Chúa sau đây là các vị tử đạo:



B. MICHAEL GIEDROJĆ DUX LITVAN  
Ord. Can. Reg. B.B. Martyrum de Penitentia.

1/ Angelo Cuartas Cristóbal cùng 8 người bạn, người Tây Ban Nha. Các vị đã bị sát hại trong giai đoạn từ năm 1934-1937.

2/ Mariano Mullerat i Soldevila (1897-1936), người Tây Ban Nha,

3/ James Alfred Miller (1944-1982), người Mỹ,

– Công nhận các vị Tội tử Chúa sau đây đã sống các nhân đức Kitô giáo cách anh hùng:

1/ Giovanni Jacono (1873-1957), người Ý,

2/ Alfredo Maria Obviar (1889-1978), người Philippines,

3/ Giovanni Ciresola (1902-1987), người Ý,

4/ Luigi Bosio (1909-1994), người Ý,

5/ Luigi Maria Raineri (1895-1918), người Ý,

6/ Raffaella Veintemilla Villacís (1836-1918), người Ecuador,

7/ Maria Antonia Pereira y Andrade (1700-1760), người Tây Ban Nha,

8/ Arcangela Badosa Cuatrecasas (1878-1918), người Tây Ban Nha,

9/ Maria Luciani (1920-1954), người Ý,

10/ Lodovico Coccapani (1849-1931), người Ý. ■

(Nguồn: *Bollettino*, 08.11.2018)

## Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Maroc

Đại Tây Dương, cách thủ đô Rabat khoảng 80 km về phía Nam.

Từ nay đến ngày đó, Quốc vương Maroc có thể sẽ viếng thăm Vatican. Vương quốc Maroc muốn trở thành “một trung tâm nổi tiếng trong lĩnh vực đối thoại liên văn hoá và liên tôn”, một nhà ngoại giao Maroc cho biết.

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Maroc, tại sân vận động Mohammed V ở Casablanca, nơi mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gặp gỡ những người trẻ Hồi giáo 33 năm trước, vào ngày 19 tháng 8 năm 1985 theo lời mời của vua Hassan II, khi ngài kết thúc chuyến tông du Châu Phi.

Khi ấy Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đã nói: “Tôi hay gặp những người trẻ, thường là người Công giáo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp những người trẻ Hồi giáo”.

Về mối tương quan giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Kitô hữu và người Hồi giáo chúng ta có nhiều điểm chung, với tư cách tín hữu và tư cách con người. Chúng ta sống trong cùng một thế giới, mang nhiều dấu chỉ của hy vọng, nhưng cũng có nhiều âu lo. Abraham là mẫu gương chung của chúng ta trong niềm tin vào Thiên Chúa, trong việc phục tùng ý Chúa và tin tưởng vào lòng nhân lành của Ngài. Chúng ta cùng tin vào một Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa sáng tạo thế giới và đưa các thụ tạo của Ngài đến chỗ hoàn thiện”. ■

(Theo Zenit)

## Vatican: Bệnh viện dã chiến nhân Ngày Thế giới người nghèo



VATICAN – Nhân Ngày Thế giới người nghèo được tổ chức vào Chúa nhật 18.11.2018, một bệnh viện dã chiến được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô trong tuần này.

Bệnh viện dã chiến sẽ điều trị miễn phí cho những người có nhu cầu đến 10 giờ tối mỗi ngày. Các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, da liễu, chấn thương chỉnh hình, phụ khoa, nhãn khoa sẽ có mặt tại đây để phục vụ.

Ngoài ra, vào dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ

cho người vô gia cư tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó, ngài sẽ dùng bữa trưa với khoảng 3.000 người vô gia cư tại Vatican. Bữa ăn này do khách sạn Hilton ở Rome cung cấp.

Chủ đề của Ngày Thế giới người nghèo năm nay là “Người nghèo kêu than, và Thiên Chúa đã lắng nghe”. ■

(Rome Reports, 10/11/2018)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam  
tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.com](http://hdgmvietnam.com),  
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang  
[hdgmvietnam.com](http://hdgmvietnam.com) theo dạng pdf